

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp Thứ II, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời tham dự kỳ họp Thứ II, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lời chúc sức khỏe, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Qua nghiên cứu nội dung, chương trình kỳ họp, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện về tình hình các mặt công tác, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tại kỳ họp này, thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi xin thông báo một số nội dung cơ bản về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và một số kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện như sau:

I. Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tham gia xây dựng Chính quyền năm 2021

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài; giá cả nông sản bấp bênh; tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình dịch bệnh trên gia súc (Trâu, bò)...; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự điều hành của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ

cấp huyện đến cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tăng cường mở rộng tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và thực hiện các đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm với các nội dung cụ thể sau:

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày thành lập các tổ chức thành viên; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; vận động nhân dân tổ chức vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Nghị quyết Đảng bộ huyện Chư Sê khóa X nhiệm kỳ 2020- 2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), Tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc gắn với các ca nhiễm COVID-19.

2. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước:

+ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Mặt trận huyện đã hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp tốt với Chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương. Riêng đối với xã HBông địa phương về đích Nông thôn mới năm 2021 và xã Bờ Ngoong hoàn thành các chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao.

+ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã thị trấn tuyên truyền vận động bà con nhân dân và các hộ kinh doanh buôn bán thực hiện tốt việc truy xuất hàng hóa có nguồn gốc, và là người tiêu dùng thông minh để lựa chọn mặt hàng sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng tốt cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống của người dân.

+ Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các tổ chức thành viên, hệ thống mặt trận và nhân dân. Triển khai đến các tổ chức thành viên Mặt trận huyện và Ban Thường trực UBMTTQ các xã, thị trấn đăng ký và thực hiện 01 sáng kiến nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị; mỗi địa phương xã, thị trấn đăng ký 01 mô hình nâng cao năng suất lao động trong sản xuất, kinh doanh hộ gia đình tại địa phương

+ Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Với trọng tâm là hướng dẫn Mặt trận và các tổ chức thành viên xã, thị trấn bám theo Kế hoạch giảm nghèo của địa phương, triển khai mỗi địa phương đăng ký 01 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo tại địa phương để thí điểm, đánh giá kết quả và nhân rộng.

+ Cuộc vận động “ Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2021: đã triển khai xây dựng 10 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 300 triệu đồng, đến nay đã xong và bàn giao được 03 căn. Hỗ trợ 02 đàn dê sinh kế thoát nghèo cho 02 hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng; thăm và tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu là 82,5 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện.

- Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành văn bản, thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, trong toàn huyện tham gia đóng góp, ủng hộ đợt 2, tính từ đầu năm 2021 đến nay Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện đã vận động và tiếp nhận được 184,650,000 đồng tiền mặt; cùng với nhiều nhu yếu phẩm như: gạo, khoai, mì, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, đường, sữa, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế... được chuyển hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị phong tỏa giãn cách (làng YonTok xã Ia GLai; làng BluhRoh, xã A L Bá, Làng Kte xã H’Bông và các lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu tại địa bàn huyện).

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Thực hiện Quyết định số 217- 218 của Bộ Chính trị "Quy định giám sát; phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì hiệp thương với Lãnh đạo các đoàn thể chính trị huyện thống nhất về nội dung giám sát chuyên đề trong năm 2021 là 03 chuyên đề được cấp ủy phê duyệt. Đồng thời có

văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm theo Quyết định 217 của cấp mình.

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 01 chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng quy trình, nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát. Cụ thể đã xây dựng triển khai kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giám sát và phân biện xã hội theo quyết định 217 – 218 của Bộ chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tập trung trong công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND; Ủy Ban Bầu cử của huyện hợp liên tịch chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp tham gia thành lập các tổ chức bầu cử; Mặt trận huyện tổ chức thành công các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng luật, đúng thời gian quy định; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại cơ quan và nơi cư trú nhận xét về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang công tác và cư trú tại địa phương; tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện vận động bầu cử tại địa phương. Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức được 106 cuộc tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện và xã với 7063 lượt người tham dự với 266 ý kiến của cử tri.

II. Phần kiến nghị:

Thông qua các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Tại kỳ họp lần này Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xin chuyển đến quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết các vấn đề sau:

1. Hiện nay tuyến đường liên xã như: Tuyến đường từ xã Dun đi Kong Htok, Al Bá, Bờ Ngoong hiện nay gây phiền hà cho nhân dân: Bụi ảnh hưởng sức khỏe nhân dân và đang có nguy cơ lầy lội mùa mưa. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo nhân dân đi lại an toàn và sức khỏe người dân 2 bên đường. Đồng thời, tuyến đường Thị trấn đi xã Ia Hlốp đề nghị huyện tiếp tục có hướng sửa chữa, xây dựng cho nhân dân đảm bảo đi lại đảm bảo an toàn.

2. Đề nghị UBND huyện quan tâm, giải quyết những tồn tại ở khu tái định cư Hành chính; Quan tâm giải quyết dứt điểm các hộ không được hỗ trợ 2.5 Lần theo qui định tránh khiếu nại kiến nghị nhiều lần.

3. Đề nghị huyện xin ý kiến UBND Tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm những khiếu nại của công nhân công ty Cà phê Tỉnh (trước cổ phần) để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

4. Đề nghị UBND huyện tính toán lại có chính sách hỗ trợ các Hộ gia đình thoát nghèo Bền vững. Có chính sách Hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn về Bảo hiểm Y tế do thay đổi khu vực.

5. Đề nghị UBND huyện tính toán lại thu nhập các xã Nông thôn mới đảm bảo sát thực, ngoài quy định còn phải tính đến thực lực thu nhập ổn định của người dân.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Xin kính chúc quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quý vị khách mời dồi dào sức khỏe, chúc kì họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn kỳ họp!

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Thường trực UBMT TQ huyện;
- Lưu Văn thư MTTQ VN huyện.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Thông